

นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

ข้อตกลงทั่วไป

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อธิบายถึงวิธีการที่ บริษัทฯ ทำการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของทางบริษัทฯ

ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม หรือรับข้อมูลโดยตรงจากท่าน ผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม หนังสือมอบฉันทะ (หากมี) สำเนาบัตรหรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านยื่นเพื่อการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม และจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และจำนวนหุ้น
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ สัญชาติ เพศ วันเดือนปีเกิด ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอ ภายในงาน ข้อมูลด้านสุขภาพ ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองโรคของบุคคลที่มาเข้าร่วมการประชุม (เฉพาะกรณีมีความจำเป็นสำหรับสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19)

วัตถุประสงค์ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล

1. สำหรับการเรียกประชุม และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อดำเนินการใดๆ ที่เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงการอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งจากหน่วยงานภาครัฐ ที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใด
2. สำหรับการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นหลักฐานอ้างอิงในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงการอื่นใดตามความจำเป็นอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ
3. สำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุมแต่จะไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้ามาร่วมงาน

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของ

ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ การขอเข้าถึง
รับข้อมูลส่วนบุคคล ถอนความยินยอม ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ระงับ
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด

การติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อ
บริษัทฯ ที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

2044 อาคารชวชนันท์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10320

โทร 02-314-4101-5 ต่อ 418

e-mail: sorn@vcbpalmoil.com